

คำกล่าวรายงานในพิธีเปิด
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง
และสมาชิกสภา อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2560

เรียน ท่านพรประเสริฐ วรรณสุ นายอำเภอหนองสองห้อง

กระผม ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และสมาชิกสภา อบต. ประจำปี 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ในวันที่

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติให้ รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอำนาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแลและจัดทำบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น และย่อมมีความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การบริหาร การจัดการบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะโดยต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็นส่วนรวมด้วยซึ่งปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้าสู่ระบบแห่งซึ่งมีผลมาตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 ส่งผลกระทบต่อบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลายๆ เรื่องโดยเฉพาะด้านการบริหารงานบุคคลด้านกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนไปเมื่อเข้าสู่ระบบแห่ง รวมถึงแนวโน้มในอนาคตว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีทิศทางเป็นอย่างไร ซึ่งบุคลากรต้องมีความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ต่อไปด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จึงจัดโครงการอบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพ ผู้บริหารพนักงาน ลูกจ้าง และสมาชิกสภา อบต. ประจำปีพ.ศ.2560 เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ได้มีความรู้ มีความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ และเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน ทั้งทางวิชาการและประสบการณ์ ซึ่งโดยส่วนมากยังมีความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องอย่างไม่ถูกต้องทำให้การปฏิบัติหน้าที่มีปัญหาติดขัดไม่ราบรื่น ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทำให้การแก้ไขปัญหาของประชาชน หรือการพัฒนาท้องถิ่น ขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง นั้น

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับทราบแนวทาง นโยบายต่างๆ การแก้ไข กฎหมาย ข้อบังคับ ความก้าวหน้าของสิทธิ สวัสดิการ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีการพัฒนาความรู้ของตนเองในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน
3. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ลดความผิดพลาดและความเสียหายจากการเข้าใจเพื่อหากฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คลาดเคลื่อน
5. เพื่อให้ ผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง มีความเข้าใจในกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทำให้การบริหารงานเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

6. เพื่อให้ ผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง สามารถปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างสำเร็จและบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้บริหาร, ข้าราชการ, ลูกจ้าง, พนักงานจ้าง, และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จำนวน 58 คน

ในโอกาสนี้ กระผม ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานได้ให้โอวาท และเปิด โครงการอบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้บริหารพนักงาน ลูกจ้าง และสมาชิกสภา อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขอกราบเรียนเชิญครับ

คำกล่าวในพิธีเปิด
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้บริหารพนักงาน ลูกจ้าง
และสมาชิกสภา อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2560

ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ, คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ, ท่านปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ, ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ, ท่านรอง
ประธานสภาฯ, สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ, ท่านท้องถิ่นอำเภอหนองสองห้อง, ข้าราชการ
ลูกจ้าง พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ทุกๆ ท่าน

ผมมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ผู้บริหารพนักงาน ลูกจ้าง และสมาชิกสภา อบต. ประจำปีพ.ศ. 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ใน
วันนี้

จากวัตถุประสงค์ของการโครงการที่ได้กล่าวมานั้นถือว่าเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์เป็นอย่างมาก ทั้ง
ต่อตัวบุคคลและองค์กร เป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมและพัฒนาสร้างองค์การแห่งการ
เรียนรู้ และที่สำคัญผลสัมฤทธิ์ของโครงการนี้ ยังนำมาซึ่งผลประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ผมเชื่อว่าถ้าเรา
มีความรู้และความเข้าใจในกฎหมายและระเบียบต่างๆ ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานย่อมมีน้อยลง ข้อร้องเรียน
ต่างๆ ก็ย่อมจะไม่เกิดขึ้น ขอให้ทุกท่านได้ตระหนักในหน้าที่ของตนเอง ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด และเก็บเกี่ยวเอา
ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ให้มากที่สุด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดโครงการฯ ดังกล่าวในครั้งนี้คงจะ
ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ทุกประการ และขอคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทั้งหลาย ที่พวกเราเคารพนับถือ จงดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ปราศจาก
โรคภัยไข้เจ็บ มีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน ประสบแต่ความโชคดี

ทุกๆ ท่าน

บัดนี้เป็นเวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดโครงการ อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้บริหารพนักงาน ลูกจ้าง และ
สมาชิกสภา อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ บัดนี้
